

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN
THỰC PHẨM XÃ TÂN VĂN

(Ban hành kèm Quyết định số: 09/QĐ-BCĐ ngày 05/01/2024 của Trưởng Ban
chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm xã Tân Văn)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ quyền hạn của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo); Trưởng ban, Phó ban, ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo và các Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

Nghiên cứu, đề xuất với UBND xã chủ trương, giải pháp, cơ chế quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP).

Giúp UBND xã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã trong việc thực hiện công tác đảm bảo ATTP theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xây dựng kế hoạch hoạt động theo giai đoạn và hàng năm trình UBND xã phê duyệt để điều phối hoạt động, trong việc xử lý những vấn đề liên quan trong quản lý ATTP.

Tổng hợp báo cáo tình hình công tác với UBND xã, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện và các phòng chuyên môn: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương theo quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo

Thường trực triển khai, điều phối các hoạt động liên ngành đảm bảo ATTP của các ban ngành đoàn thể liên quan phối hợp và các thôn.

Chuẩn bị nội dung, tài liệu, địa điểm cho các kỳ họp của Ban chỉ đạo xã.

Tham mưu các vấn đề cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, tập hợp các kiến nghị, đề xuất để trình Ban chỉ đạo xã.

Tổng hợp, xây dựng các báo cáo công tác của Ban chỉ đạo xã.

Tham mưu xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động hàng năm trình Ban chỉ đạo; quản lý tài liệu, tài sản của Ban chỉ đạo xã.

Triển khai công tác phối hợp các ngành đoàn thể liên quan và các thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP.

Duy trì thường xuyên mối quan hệ công tác với các thành viên Ban chỉ đạo, xã cập nhật thông tin cần phối hợp, trình Trưởng ban, Phó ban giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn xã.

Theo dõi và tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP theo đúng mục tiêu, tiến độ giai đoạn, hàng năm và nhiệm vụ đột xuất khi được Trưởng ban giao.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí bảo đảm ATTP hàng năm trình Trưởng ban, Phó ban.

Tổng hợp báo cáo tình hình công tác bảo đảm ATTP hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo Ban chỉ đạo xã. Chuẩn bị tài liệu, số liệu, nội dung cho các cuộc họp Ban chỉ đạo xã. Tham dự và ghi chép các cuộc họp của Ban chỉ đạo xã.

Điều 4. Nguyên tắc làm việc Ban chỉ đạo

Trưởng ban, phó ban và các Ủy viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP và báo cáo Trưởng ban, các Phó ban, thường trực Ban chỉ đạo về tình hình ATTP của đơn vị được phân công phụ trách.

Trạm Y tế, công chức VHXXH, công chức ĐC-NN-XD&MT là các Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo, chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng ban, Phó ban. Chủ trì, phối hợp với các ban ngành thành viên trong việc tham mưu, đề xuất triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện và xã.

CHƯƠNG II PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Ông Hoàng Kim Hữu, Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban

Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Ban chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện về công tác bảo đảm ATTP của xã.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo xã; chỉ đạo phối hợp hoạt động của các phòng, cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban chỉ đạo.

Chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn xã theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện.

Triệu tập, chủ trì các cuộc họp và quyết định các vấn đề quan trọng của Ban chỉ đạo xã.

Điều 6. Ông Nông Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó ban

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công việc được phân công.

Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo, giải quyết những công việc của Ban chỉ đạo khi được ủy quyền; đề xuất, kiến nghị những giải pháp đảm bảo ATTP.

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo về lĩnh vực phân công; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP thuộc lĩnh vực ngành Y tế, lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lĩnh vực ngành Công thương quản lý.

Điều 7. Các thành viên Ban chỉ đạo

1. Bà Lương Thị Hảo, Trưởng Trạm Y tế xã - Ủy viên thường trực

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó ban về nhiệm vụ được phân công.

Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức cấp cứu, điều trị cho người bệnh khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra; phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc, yêu cầu tổ chức, cá nhân thu hồi, xử lý thực phẩm theo quy định; tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết báo cáo UBND xã, huyện, phòng Y tế và thông báo cho các cơ quan liên quan biết để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Thực hiện chủ trương chính sách pháp luật về ATTP; xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng các văn bản quy định về ATTP cho cán bộ y tế thôn bản.

Chủ trì, tham mưu tổ chức công tác kiểm tra liên ngành về ATTP xã.

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xã và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó ban giao.

Trực tiếp chỉ đạo thôn Còn Tầu, Còn Nưa

2. Bà Nguyễn Thị Lam, Công chức Văn hóa-Xã hội - Ủy viên thường trực

Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, giáo dục về ATTP trên các phương tiện truyền thông, băng zôn, khẩu hiệu... tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP dành thời lượng phù hợp để phát sóng các chương trình, thông điệp về đảm bảo ATTP, cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, thực phẩm mất an toàn trên hệ thống truyền thanh của xã.

Chỉ đạo các thôn và phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP cho nhân dân. Chú trọng trong các thời gian cao điểm về ATTP như: Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu, Tháng hành động vì ATTP hàng năm, các sự kiện văn hóa thể thao...

Tiếp nhận các văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện kịp thời báo cáo Trưởng ban, Phó ban; đồng thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban, Phó ban đến các thành viên Ban chỉ đạo xã và các trường, trạm y tế, các thôn trên địa bàn xã.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ATTP tại các khu du lịch, di tích, lễ hội...

Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Nà Vước

3. Bà Hà Thị Thu, Công chức ĐC-NN-XD&MT - Ủy viên thường trực

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó ban về nhiệm vụ được phân công.

Chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và theo phân công của Trưởng ban.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, vệ sinh thú y, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, kiểm soát vi sinh vật và hóa chất tồn dư trong nông sản thực phẩm, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Chịu trách nhiệm công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, nhãn mác thực phẩm kinh doanh trên thị trường, đặc biệt là các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao về ATTP; tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, áp dụng quy phạm thực hành vệ sinh tốt (GHP) và hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP. Phối hợp cấp trên và phòng chuyên môn rà soát các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, cấp giấy chứng nhận ATVSTP theo ngành dọc phân cấp quản lý.

Phối hợp thẩm định hồ sơ trước khi cấp giấy phép đối với các dự án sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ATTP và ô nhiễm môi trường.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Suối Cáp.

4. Ông Hoàng Tiến Huy, Trưởng Công an xã - Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo và công việc được phân công.

Chỉ đạo lực lượng Công an viên phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý các hành vi, vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an viên ở các thôn tăng cường công tác nắm bắt tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về ATTP để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về ATTP; đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải kịp thời xác minh, điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục bảo đảm ATTP cho nhân dân trong xã.

Chủ động phối hợp với lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý vụ việc về thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón...

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Bản Nang

5. Bà Hoàng Thị Mai Hương, Công chức Tài chính-Kế toán - Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với các Phòng, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho UBND xã phân bổ kinh phí ngân sách cho các hoạt động thực hiện công tác bảo đảm ATTP; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đảm bảo theo quy định.

Phối hợp thẩm định hồ sơ trước khi cấp giấy phép đối với các dự án sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ATTP và ô nhiễm môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực ATTP.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Trà Lầu

6. Ông Hoàng Công Thượng, Thú y viên xã - Ủy viên

Chỉ đạo các thôn thực hiện quản lý, đánh giá tác động môi trường và việc xử lý nguồn chất thải đảm bảo an toàn môi trường của cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh thực phẩm và nuôi trồng thủy sản, giám sát việc tiêu hủy và đề xuất hình thức tiêu hủy thực phẩm mất an toàn.

Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Nà Dài

7. Bà Hoàng Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã - Ủy viên

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng nông, lâm, thủy sản thực phẩm an toàn.

Phát động nhân dân phát huy sáng kiến, việc làm tốt về đảm bảo ATTP, tích cực đấu tranh với hành vi mất ATTP trong cộng đồng; xây dựng các giải pháp vận động cộng đồng dân cư tham gia bảo đảm ATTP trong các bữa ăn tập trung đông người như đám cưới, đám ma...

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Nà Đòng

8. Bà Hoàng Thị Cẩm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Ủy viên

Chủ trì phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào Phụ nữ trong toàn xã tham gia vào công tác bảo đảm ATTP.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể chức năng tổ chức chương trình tập huấn, thông tin, tuyên truyền về ATTP cho hội viên; chỉ đạo chi hội phụ nữ thôn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Kéo Coong

9. Ông Hoàng Văn Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã - Ủy viên

Chỉ đạo các chi hội nông dân thôn tuyên truyền, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, sử dụng đúng các hóa chất bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp, vệ sinh thú y theo hướng dẫn... và áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp sạch.

Phối hợp giám sát công tác đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn xã.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Nà Pái

10. Ông Nông Ngọc Thị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Ủy viên

Chủ trì phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào hội viên hội Cựu chiến binh gương mẫu trong toàn xã tham gia vào công tác bảo đảm ATTP.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể chức năng tổ chức chương trình tập huấn, thông tin, tuyên truyền về ATTP cho hội viên; chỉ đạo chi hội cựu chiến binh thôn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Phối hợp giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn xã.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Bản Đáp

11. Ông Hoàng Văn Quyết, Bí thư Đoàn thanh niên xã - Ủy viên

Chủ trì phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào đoàn viên thanh niên trong toàn xã tham gia vào công tác bảo đảm ATTP.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể chức năng tổ chức chương trình tập huấn, thông tin, tuyên truyền về ATTP cho đoàn viên; chỉ đạo chi đoàn thôn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên thanh niên chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Phối hợp giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn xã.

Trực tiếp chỉ đạo thôn: Bản Dao

12. Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã - Ủy viên

Chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng dịch vụ ăn uống, xây dựng bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP tại các trường học.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATTP trong các trường học; kiểm tra ATTP bếp ăn tập thể trong trường học; huy động giáo viên và học sinh tích cực tham gia các biện pháp bảo đảm ATTP trong trường học và cộng đồng. Trực tiếp chỉ đạo tại trường mình phụ trách.

13. Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã - Ủy viên

Chủ trì phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào bảo đảm ATTP đến toàn thể nhân dân trong thôn.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể cấp trên tổ chức chương trình tập huấn, thông tin, tuyên truyền về ATTP cho nhân dân; chỉ đạo các ban ngành cấp thôn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Phối hợp giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn thôn.

Điều 8. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng 1 lần (hoặc đột xuất khi Trưởng ban quyết định triệu tập). Khi cần, một số Ủy viên có thể họp nhóm để thảo luận, thống nhất chủ trương, biện pháp hoặc bộ phận thường trực có thể gửi văn bản xin ý kiến các Ủy viên để kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vào báo cáo kết quả thực hiện cho Trưởng ban, Phó ban.

Tại các cuộc họp các Ủy viên thảo luận, bàn bạc. Trưởng ban hoặc Phó ban được ủy quyền là người có ý kiến quyết định cuối cùng.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo được sử dụng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các ủy viên ban chỉ đạo đi công tác, học tập 06 tháng trở lên thì phải thông báo và cử người thay thế bằng văn bản cho Trưởng ban.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết

Các thành viên Ban chỉ đạo tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định để báo cáo Ban chỉ đạo cấp trên.

Báo cáo định kỳ: báo cáo quý và 6 tháng trước ngày 05 tháng kế tiếp; báo cáo hàng năm trước 15 tháng 01 năm sau.

Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng ban, Phó ban và các ủy viên trực ban chỉ đạo xã.

Định kỳ hàng năm Ban chỉ đạo xã chủ trì sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Các thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động lập dự toán kinh phí phục vụ công tác bảo đảm ATTP hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo xã, (hội họp; đi kiểm tra; giám sát; kiểm tra cơ sở thực phẩm; học tập kinh nghiệm...) Ủy viên thường trực (Trạm Y tế) phối hợp với Công chức Tài chính - Kế hoạch xã và các ủy viên liên quan lập kế hoạch và dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Các ủy viên Ban chỉ đạo xã, các trưởng thôn chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể sửa đổi, bổ sung sau thông qua và được sự đồng ý của các thành viên Ban chỉ đạo xã./.